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ส าเนารายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 

วันที ่15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 
เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 
 

 ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางพึงพิศ  ศรีหรั่ง ประธานสภาฯ พึงพิศ  ศรีหรั่ง 
2 นางสุพัตรา  บางค าหลวง รองประธานสภาฯ สุพัตรา  บางค าหลวง 
3 นายนิวัฒน์  ศรีธนานันท์ สมาชิกสภาฯ นิวัฒน์  ศรีธนานันท์ 
4 นายปรีชา  ใจซื่อ สมาชิกสภาฯ ปรีชา  ใจซื่อ 
5 นางสาววรรณา  น้ าใจดี สมาชิกสภาฯ วรรณา  น้ าใจดี 
6 นายทวี  คนเฉลียว เลขานุการสภาฯ ทวี  คนเฉลียว 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายนเรศ  บัวกลิ่น นายก อบต.เนินพระปรางค ์ นเรศ  บัวกลิ่น 
2 นายศานติบูรณ์ ภากรโพธิ์ศรีทอง รองนายก อบต.เนินพระปรางค์ ศานติบูรณ์ ภากรโพธิ์ศรีทอง 
3 นายวินัย  สีส าล ี รองนายก อบต.เนินพระปรางค ์ วินัย  สีส าล ี
4 นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฉาย เลขานุการนายก อบต.เนินพระปรางค์ สิทธิพงษ์ จันทร์ฉาย 
5 นางวรรณกันต์  รัตนบุรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล วรรณกันต์  รัตนบุรัมย์ 
6 นายมาโนช  สังเกตการณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง มาโนช  สังเกตการณ์ 
7 นางณัฏฐธมน  อุ่มมล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ณัฏฐธมน  อุ่มมล 
8 น.ส.ณัฐธยาน์  แก้วพริ้งเดชากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ณัฐธยาน์  แก้วพริ้งเดชากุล 
9 น.ส.จุฑามาศ  เกิดส าราญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จุฑามาศ  เกิดส าราญ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ด้วยขั้นตอนของการเสนอค าแปร
ญัตติ การพิจารณาแปรญัตติ ซึ่งห่วงระยะเวลาในการด าเนินการไม่ตรงตาม
ระเบียบฯ จึงขอเลื่อนมาประชุมในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เ รื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนต าบล             
เนินพระปรางค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เม่ือวันที่ 7 
สิงหาคม 2566  

นางพึงพิศ ศรีหรั่ง  - แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ว่ามีสมาชิก
    ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม ่  
ที่ประชุม - ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม 
นางวรรณกันต์ รัตนบุรัมย์  - ขออนุญาตนะค่ะ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมิน               
รองปลัด อบต.เนินพระปรางค์ มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
    เนินพระปรางค์ ประจ าปี พ.ศ. 2566 วันนั้นได้แจ้งประชุมเพ่ือให้สภาฯ  
 รับทราบ อ่านวาระการประชุมแล้ว แต่ตก ค าว่า ที่ประชุม รับทราบ จึงขอ

เพ่ิมเติมค่ะ เพ่ือทีจ่ะได้ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป  
ที่ประชุม - รับทราบ 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง - สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัย
ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 หรือไม่  
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง - ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ประธานสภาฯ เนินพระปรางค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 

ด้วยมติเอกฉันท์ จ านวน 6 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบและไม่มีผู้งดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 (วาระท่ี 2 และ 3) 
/หน้า 3... 



- 3 - 
 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง - แจ้งให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
เลขานุการสภา - ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง  - ขอเชิญให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติที่ประชุม
ประธานสภาฯ    สภาด้วยค่ะ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ - แจ้งผลการประชุมต่อที่สภาว่า คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินพระปรางค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. 
โดยระยะเวลาของการเสนอค าแปรญัตติ 

 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566   เวลา 13.00 – 16.30 น.  
 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 – 13.00 น. 
 ทั้งนี้ ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์   

ขอเสนอค าแปรญัตติ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ
เห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ เสนอ โดยมีรายละเอียด
ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ทุกท่านแล้วครับ 

นางพึงพิศ ศรีหรั่ง - สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง - ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบให้คงร่ าง เดิมข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี           

พ.ศ. 2567 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์เสนอตาม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นางพึงพิศ ศรีหรั่ง - เป็นอันสิ้นสุดวาระท่ี 2 ขั้นตอนการแปรญัตติแจ้งให้เลขานุการชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
เลขานุการสภา - ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง - สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มี 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง  - แจ้งที่ประชุมขอมติในวาระที่ 3 ว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ    
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 หรือไม่ 
 

/หน้า 4... 



- 4 - 
 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 พ.ศ. 2567 จ านวน 6 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบและไม่มีผู้งดออกเสียง 
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง  - กล่าวสรุปผลการลงมติ และขอให้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. 2567 ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ได้ 
 เห็นชอบในวาระที่ 3 แล้ว เสนอให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณาลงนามเพ่ือ

ประกาศใช้ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืน ๆ 

นางพึงพิศ ศรีหรั่ง  - ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีเรื่องอะไรจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ   ไหมค่ะ 
นายนเรศ บัวกลิ่น  - กระผม นายนเรศ บัวกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ ณ 
นายก อบต.เนินพระปรางค์ ตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ กระผมในฝ่ายบริหาร ท่านรองนายกฯ เลขานายก 
 ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ดูสถานะการเงินปัจจุบัน ว่าเรามีเงินเหลือจ่าย

ประมาณเท่าไร และได้ดูคราว ๆ แล้วประมาณ 2,000,000 บาท จะน ามาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีของเรา ในความคิดผม คือ 

 - โครงการกล้องวงจรปิด เพราะว่าช่วงนี้มีขโมยที่เข้ามาในต าบลของเรา
ค่อนข้างถี่ เพราะมีของหายบ้าง มีเรื่องแปลก ๆ ผมคิดว่าการติดกล้องวงจรปิด 
จะช่วยตามจับคนร้ายได้ แล้วบ่งบอกถึงความทันสมัยของต าบลเราอีกด้วย     
แต่ปกติก็มีอยู่แล้ว แต่จะเป็นของ อบจ. ของสถานีต ารวจ แต่เราจะน ามาติดใน
หมู่บ้านเราที่ยังไม่มี ที่ เป็นจุดเสี่ยง และผมได้ออกส ารวจมาแล้วเบื้องต้น 
อยากจะมาอภิบายให้สภารับทราบว่ามีอะไรบ้าง  

 - ยาก าจัดวัชพืช ซึ่งจะเป็นการโอนงบประมาณในอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
หญ้าที่เราตัดไป จะน ามาฉีดให้ตายไป เพื่อใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้ว อาจจะขึ้นเร็ว 
ในการฉีดยาก าจัดวัชพืช เพ่ือที่จะได้ยื่นระยะเวลาออกไปอีก 

 - การจัดซื้อยางมะตอย เพ่ือที่จะน ามาซ่อมถนนที่ช ารุด 
-  ระเบียบวาระอ่ืนสามารถออกความคิดเห็นได้ ผมขอถามนะครับว่า โครงการ
ถนนจะท าต่อหมู่ 2 เชื่อมหมู่ 3 หรือว่ายังไงดีครับ 

ที่ประชุม -  มติที่เห็นว่า ท าโครงการต่อจากเส้นปีที่แล้ว ของหมู่ 2 เชื่อมหมู่ 3  
นายนเรศ บัวกลิ่น  -  ขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ช่วงระยะเวลาวันที่ 15 – 30 กันยายน
นายก อบต.เนินพระปรางค์  2566  
นางพึงพิศ ศรีหรั่ง -  ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วัน เวลา เพ่ือที่จะเปิดการประชุมในรอบถัดไปด้วย 
ประธานสภาฯ ค่ะ 

-  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ มีอะไรจะประชาสัมพันธ์ไหมค่ะ 
นางณัฏฐธมน อุ่มมล -  โครงการสาธารณสุข มีเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ท้องถิ่นจัดสรรมาให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท เป็นโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องอยู่ในแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน  
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จุดเริ่มต้นต้องมาจากหมู่บ้านก่อน เพราะฉะนั้นความรู้ ความเข้าใจ คิดว่าเป็น 
ของ อสม. อย่างเดียวไม่ใช่นะค่ะ ให้ตัดความรู้เดิมไปเลย ณ ปัจจุบัน เงิน
จ านวน 20,000 บาท ต้องจุดเริ่มต้นจากแผนหมู่บ้าน และต้องมีอยู่ในแผน
หมู่บ้าน แล้วต้องมาดูว่ าในแผนหมู่บ้าน ตั้ งโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุขว่าท าอะไรบ้าง  
-  ตัวอย่างได้ส่งไปยังผู้ใหญ่หมู่บ้านแล้ว และผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับเอกสารครบทุก
หมู่แล้วค่ะ จะมีแนวทางการใช้จ่ายเงินทั้งหมด ว่าตัวอย่างโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขมีโครงการอะไรบ้าง เขายกตัวอย่างมาให้ประมาณ 13 
โครงการ เช่น โครงการ To Be Number One โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช    
เป็นต้น ขณะเดียวกันถ้าหมู่บ้านมีความประสงค์แจ้งว่า ไม่ท า ก็ต้องท าหนังสือ
ลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ว่าชาวบ้านไม่ท า แต่
จะให้ทาง อบต. ท า ก็ต้องท ารายงานการประชุมและท าหนังสือส่งมายัง อบต. 
เพ่ือที่ อบต. จะได้ไม่ต้องจัดเงินอุดหนุน อบต. จะสามารถด าเนินการเองได้ 
-  ถ้าหมู่บ้านจะท าโครงการเอง หมู่บ้านก็ต้องแจ้งมายัง อบต. เพ่ือที่ อบต. 
จะต้องไปตั้งเงินในหมวดเงินอุดหนุน เพราะว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
ทาง อบต. ไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย ซึ่งคนละประเภท 
-  ในกรณีที่หมู่บ้านจะรับเงินอุดหนุน จะต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาในรูปแบบของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 3 คน จะต้องเป็นคนเซ็นรับเงิน 
  ไม่ว่าจะท าโครงการหรือไม่ท าโครงการ ยังไงก็ต้องประชาคมเพ่ือลงมติ
เห็นชอบที่ประชาคม 

นางพึงพิศ ศรีหรั่ง                   -  ผู้เข้าร่วมประชุมท่านมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิด
ประธานสภาฯ ประชุม 
                        - ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล          

เนินพระปรางค์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกกท่าน  
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
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                                                          ทวี  คนเฉลียว 
                                                       (นายทวี คนเฉลียว) 
                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 
                                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
                      ปรชีา  ใจซือ่                                                   นิวัฒน์  ศรีธนานันท์ 
                   (นายปรีชา ใจซื่อ)                          (นายนิวัฒน์  ศรีธนานันท์) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       
 
 
                      รับรองรายงานการประชุม 
                       วรรณา  น้ าใจดี                                         ในรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ         
                  (นางสาววรรณา น้ าใจดี)                          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 
         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 
 
 
 
 
                                           พึงพิศ  ศรีหรั่ง 
                      (นางพึงพิศ ศรีหรั่ง) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 
 
 
 



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 

วันอังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2566 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 

 

 
 
 

(นายทวี คนเฉลียว) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 

วันอังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 

ระเบียบวาระท่ี 3    -  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    2567 (วาระที่ 2 และ 3) 
 

 
 

 
 

     

 
 
 

(นายทวี คนเฉลียว) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 

วันอังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 
 
 

 

 

(นายทวี คนเฉลียว) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 


